

๕



บันทึกข้อความ

สง.ศตปค.	
เลขที่	๖๙๓
วันที่	๕ ๓๐ ๕๙
เวลา	๒, ๕๒

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/๑๒๒๐๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมเพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการสำคัญของผู้บังคับบัญชาาระดับสูง (วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ศตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

มท. ได้จัดประชุมหรือผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการสำคัญของผู้บังคับบัญชาาระดับสูง โดยมี ปมท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้สำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุรศักดิ์ พลยังสง)

ผอ.วช.

สรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการสำคัญ
ของผู้บังคับบัญชาาระดับสูง

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการสำคัญของผู้บังคับบัญชาาระดับสูง โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	๑. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่	<p>ข้อสั่งการ ปมท.</p> <p>ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ กำหนด ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) จัดทีมบูรณาการลงพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์ว่าเกิดปัญหาขึ้นที่ไหน อย่างไร พร้อมทั้งรับฟังและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น</p> <p>๒) ชี้แจงแนวทางช่วยเหลือของทางราชการให้กับประชาชนที่ได้รับทราบ โดยต้องบริหารจัดการความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ให้ได้ ทั้งนี้ การจัดทำถุงยังชีพในพื้นที่เดียวกันต้องมีจำนวนสิ่งของและราคาที่ใกล้เคียงกันด้วย</p> <p>๓) ต้องดูแลให้พื้นที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และบางพื้นที่ที่ไม่สามารถปล่อยน้ำให้ท่วมได้ เพราะจะส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คันกันน้ำ และหลังคันกันน้ำเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน โดยต้องดำเนินการอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย และนายอำเภอต้องเป็นคนกลางในการเจรจา</p> <p>๔) ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลการระบายน้ำ จำนวนและสถานที่ตั้งของประตูน้ำ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ โดยต้องมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อระหว่างกันโดยตรงด้วย</p> <p>๕) พื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจะต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ชัดเจนโดยต้องดำเนินการประกาศสถานการณ์ภัยน้ำท่วม สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และออกประกาศการช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมกับส่วนราชการต่างๆ แบ่งพื้นที่ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อให้เกิดการบริหารบุคลากร เครื่องมือ ทั้งนี้ พื้นที่ที่อยู่นอกคันกันน้ำ อาจให้สาธารณสุขลงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงการให้ความช่วยเหลือของทางราชการด้วย</p> <p>ซึ่งขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีฝนจำนวนมาก ควรทยอยระบายน้ำไปก่อน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมทั้งกำหนดจุดพื้นที่</p>	สน.ปท./ สน.อส.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>สถานการณ์น้ำท่วมให้ชัดเจน ออกประกาศการช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด หลังจากนั้นหากเกิดขึ้นจริงให้สำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือประชาชนต่อไป</p> <p>๗) นายอำเภอสามารถทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผ่านช่องทาง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลงพื้นที่ไปประชุมชาวบ้านตามตำบล หมู่บ้าน - เสียงตามสาย (หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน) - ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนใช้รถกระจายเสียงให้ประชาชนเข้าใจทั่วถึง - ใช้ Line หรือ Facebook ช่วยในการประชาสัมพันธ์ - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จังหวัดลงไปทำข่าวการสร้างความรู้ต่อประชาชน <p>๘) ในพื้นที่อื่นนอกกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอดำเนินการให้มี ๑ ตำบล มีจุดเก็บกักน้ำอย่างน้อย ๑ จุดเก็บกักน้ำ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ หากเป็นพื้นที่ป่าต้องขออนุญาตให้เรียบร้อย</p> <p>๙) ขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับโอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาขึ้นกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ดังนั้นขอให้ทุกพื้นที่สำรวจว่าจุดเตือนภัยในพื้นที่ยังใช้งานได้หรือไม่ หากไม่สามารถใช้งานได้หรือต้องการติดตั้งจุดเตือนภัยสามารถติดต่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้</p> <p>อธิบดีกรมชลประทาน</p> <p>การระบายน้ำในเขื่อนหลักทางภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพล และสิริกิติ์ ยังคงเป็นไปตามปกติเพื่อการอุปโภค บริโภคแต่ปัญหาน้ำท่วมในบริเวณภาคกลางในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำท่วมปีนี้จะอยู่ในวงจำกัด ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงควบคุมสถานการณ์น้ำได้ และเชื่อว่าจะไม่มีการเกิดน้ำท่วมหนักเหมือนในปี ๒๕๕๔</p> <p>อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>การประกาศเขตสาธารณภัย และประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายอำเภอมีหน้าที่รายงานส่งให้จังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด</p> <p>นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๑. การดำเนินงาน ๑ ตำบล ๑ แหล่งเก็บกักน้ำ ขณะนี้มีมติ ครม.ที่ ให้ ๑ปท. จ่ายขาดเงินสะสมในลักษณะที่เป็น matching fund เพราะฉะนั้น</p>	

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>พื้นที่ใดที่ทาง อปท. และนายอำเภอเห็นว่าจำเป็นต้องทำแหล่งเก็บกักน้ำ สระน้ำให้สามารถใช้งบประมาณทำโครงการลักษณะนี้</p> <p>๒. โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ซึ่งงบประมาณนี้ตั้งไว้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีเงินอยู่ ๔๕ ล้านบาท แต่เป็นโครงการ ที่เป็นการจัดซื้อวัสดุให้ แต่ประชาชนต้องดำเนินการเอง</p> <p>๓. งบยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มี ๒ เรื่องคือ การลดรายจ่าย และเรื่องน้ำ โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าของ เรื่อง ถ้าหมู่บ้านใดต้องการโครงการในลักษณะนี้ให้ทำเป็นโครงการเสนอ ขึ้นมาได้</p> <p>๔. งบแก้ไขปัญหาเร่งด่วนซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปีนี้ได้ขอเพิ่มจาก ๒ ล้านบาท เป็น ๕ ล้านบาท แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๕๙ มท.จะโอนเงินแก้ไขปัญหาเร่งด่วนไปให้ก่อน ๒ ล้านบาท ทุกจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม เป้าหมาย</p> <p>๕. งบขยายผลโครงการพระราชดำริซึ่งให้ทุกจังหวัดตั้งไว้ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ล้านบาทต่อจังหวัด ทั้งเรื่องน้ำ ดิน ป่าไม้ ถ้าจังหวัดไหนยังไม่ตั้ง ก็ให้ตั้งในปี ๖๑</p> <p>อธิบดีกรมการปกครอง</p> <p>๑. ให้ดูอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ให้ชัดเจนและดำเนินการตามกฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ประสานศูนย์ ปก. เขตในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน</p> <p>ทน.ศตปค.มท.</p> <p>ขอให้กรมชลประทานคำนวณน้ำ โดยคำนึงถึงความเร็วในการไหล ของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากภาคเหนือและปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ แล้วไหลลงสมทบ (Side flow) มารวมในลำน้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะทำให้ ความเร็วในการไหลของน้ำและปริมาณน้ำสูงขึ้นด้วย จึงขอให้แจ้งเตือนภัย ให้ มท.ทราบ ซึ่งกรมชลประทานรับทราบและนำไปปฏิบัติ</p>	
๒.	การใช้กลไกของ ประชากรรัฐในการ บริหารจัดการใน พื้นที่	<p>นายสถลชดี วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กลไกขับเคลื่อนประชารัฐมี ๒ คำสั่ง</p> <p>๑. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในคำสั่งซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีผู้แทน จากทุกภาคส่วน มีทั้งหมด ๑๒ คณะ</p> <p>๒. การทำงานโดยผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดซึ่งปัจจุบัน จัดตั้งได้ ๕๑ จังหวัด</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเพื่อช่วยในการติดตามหรือกลั่นกรอง งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	สน.ปท.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ข้อสั่งการ ปมท.</p> <p>การใช้ระบบประชาธิปไตยในการแก้ไขและการบริหารจัดการในพื้นที่</p> <p>๑. ให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชาธิปไตยประจำจังหวัด ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ตามแนวทางของคณะกรรมการสานพลังประชาธิปไตยทั้ง ๑๒ คณะ</p> <p>๒. ให้คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชาธิปไตยจังหวัดดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๓ เรื่องคือการเกษตร การแปรรูปสินค้าโอท็อป และการท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจดำเนินการผ่านบริษัทประชาธิปไตยรักสามัคคีจังหวัด...จำกัด</p>	

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน